

ĐÀ NẴNG- SƠN TRÀ- HỘI AN- HUẾ- BÀ NÀ 3 NGÀY 2 ĐÊM
(KHÁCH SẠN 3* MẶT BIỂN, NHẬN ĐƠN TỪ 2 KHÁCH)



NGÀY 1 : ĐÀ NẴNG- SƠN TRÀ- HỘI AN



Quý khách đến sân bay Đà Nẵng, xe đón Quý khách về khách sạn Sekong Mặt biển Đà Nẵng nhận phòng nghỉ ngơi (hoặc chưa đến giờ nhận phòng thì gửi hành lí).

Chiều:

14:30 - 16h00: Xe và HDV của Á Thái travel đón khách tại điểm hẹn, khởi hành tham quan chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà. Quý khách chiêm ngưỡng tượng Phật Quán Thế Âm cao nhất Việt Nam – cao 67m gồm 17 tầng được thiết kế theo quan niệm “Phật trung hữu Phật”

17h30: Đoàn tập trung, khởi vào Phố cổ Hội An, dùng cơm tối, nghỉ ngơi tại nhà hàng.

19h00: Đoàn tự do tham quan Phố cổ Hội An: Chùa Cầu Nhật Bản, chùa Ông, hội quán Phúc Kiến, dạo bộ tham quan phố đèn lồng với những chiếc đèn lồng đủ kiểu, vẻ đẹp cổ kính bên dòng sông Hoài cổ kính.

20h30: Đoàn tập trung khởi hành về Đà Nẵng.

21h00: Đến Đà Nẵng, đưa quý khách về điểm đón ban đầu. Nghỉ đêm tại Đà Nẵng

NGÀY 2 : ĐÀ NẴNG-HUẾ



7h30 - 8h00: Xe và HDV của Á Thái travel sẽ đón quý khách tại điểm hẹn, khởi hành đến Tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi đã từng là Cố đô của nước Việt Nam trong triều đại phong kiến cuối cùng và ẩn chứa nhiều câu chuyện của chốn thâm cung.

❖ Trên đường đi, quý khách sẽ không khỏi trầm trồ với hầm đường bộ dài trên 6km xuyên qua đèo Hải Vân hùng vĩ và cũng là biên giới giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên.

❖ Không chỉ thế, **Vịnh Lăng Cô** hiện ra trước mắt quý khách với phong cảnh biển xanh ngát và đầy thơ mộng.

11h00: Khi đến Huế, HDV sẽ đưa quý khách đến **Lăng Khải Định**, nơi chôn cất một vị vua gần cuối đời nhà Nguyễn, lăng Khải Định với kiến trúc pha lẫn giữa nét hiện đại phương Tây và cổ điển Phương Đông sẽ làm quý khách không khỏi ngạc nhiên.

12h00: Quý khách dừng chân nghỉ ngơi ăn trưa tại nhà hàng và trải nghiệm nét ẩm thực của con người xứ Huế.

13h00: Xe sẽ khởi hành đến **Đại Nội**, nơi ăn ở và làm việc của 13 đời vua nhà Nguyễn cùng với các bậc phi tần, nơi chứa chất nhiều câu chuyện chốn thâm cung và uẩn khúc của các đời vua chúa. Quý khách sẽ có những cảm nhận thật nhẹ nhàng và đầy hoài cổ khi đến nơi đây.

14h30: Đoàn viếng **chùa Thiên Mụ**, một ngôi chùa cổ tại xứ Huế được xây dựng từ thời Tiên chúa Nguyễn Hoàng, một chứng tích của lịch sử đã trải qua những thăng trầm trong những giai đoạn lịch sử đầy biến động.

15h30: Xe đưa quý khách khởi hành về lại Đà Nẵng.

18h00: Đến Đà Nẵng, xe và HDV đưa quý khách về lại điểm đón ban đầu.

Quý khách ăn tối (tự túc) và nghỉ đêm tại khách sạn Sekong 3* mặt biển Đà Nẵng

NGÀY 3 : ĐÀ NẴNG- BÀ NÀ- TIỄN BAY





A THAI TRADING AND TRAVEL COMPANY LIMITED

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI Á THÁI

Head office: No 58, Yen Nghia Ward, Ha Dong distric, Ha Noi city.

Branch: No 11, Lane 23 Do Quang ST, Cau Giay distric – Ha Noi

08:15 – 08:30 Xe và HDV của Á Thái Travel đón khách tại Đà Nẵng, khởi hành đi tham quan khu du lịch Bà Nà – Núi Chúa với Tour của chúng tôi

Tiếp tục chương trình tour 1 ngày, đến nơi, quý khách chụp hình check in với **Cổng Thời Gian**, Nhận **Giá Vé Cáp Treo Bà Nà**, Quý khách dừng chân tại Ga Bà Nà, đoàn bách bộ hoặc lựa chọn di chuyển bằng **Tàu hỏa leo núi**, tham quan **Hầm rượu cũ của Pháp**, **Chùa Linh Ứng**, **Vườn hoa Le Jardin**, phiêu lưu cùng hệ thống **Máng trượt**,

Quý khách tiếp tục tham quan **Cây Cầu Vàng**: Cầu Vàng Bà Nà Hills Đà Nẵng được thiết kế vô cùng ấn tượng, vẽ nên một cung đường đầy mê hoặc giữa lưng chừng trời. Nếu ngắm cầu vào buổi chiều thì như một dải lụa vàng giữa ánh hoàng hôn.

10:30 Tham quan và vui chơi trong khu vui chơi giải trí trong nhà lớn nhất Việt Nam **Fantasy Park** - nổi tiếng với các trò chơi phiêu lưu mới lạ, trải nghiệm cảm giác mạnh như: **Tháp rơi**, **Vòng Quay Tình Yêu**, **Phi Công Skiver**, **Đường Đua Lửa**, **Ngôi Nhà Ma** và **Khu trưng bày tượng sáp** với hơn 40 tượng sáp – Là những nhân vật ca sĩ, diễn viên, nhà khoa học, lãnh tụ nổi tiếng trên thế giới..., tham quan **Bảo tàng Sáp** - nơi trưng bày các bức tượng của những nhân vật nổi tiếng thế giới (chi phí tự túc)....

11:30 Quý khách tập trung ăn trưa buffet và nghỉ ngơi tại nhà hàng thuộc **khu du lịch Bà Nà Hills**.

13:00 Sau bữa trưa, quý khách có thể tiếp tục Hành Trình với các hoạt động vui chơi của mình tại Bà Nà. Tham quan Khu Tâm linh mới của Bà Nà : viếng **Đền Linh Chúa Linh Từ** – Đền nằm trên đỉnh Núi Chúa, nơi thờ Bà Mẫu Thượng Ngàn, **Lầu chuông**, **Tháp Linh Phong Tự**...Tham quan và chụp ảnh tại **Khu Làng Pháp**.

14:30: Đoàn tập trung tại đài phun nước giữa quảng trường, xếp hàng lên cáp treo rời Bà Nà bằng tuyến cáp treo đạt 4 kỷ lục thế giới.

15:00 Đoàn tập trung xuống cáp. Đến nơi lên xe khởi hành trở về thành phố.

17:00 – 17:30 Xe đưa đoàn về sân bay Đà Nẵng, để làm thủ tục bay. Chia tay và hẹn gặp lại Quý Khách

Đơn giá cho 1 khách: 2.028.000 VND

TOUR BAO GỒM	TOUR KHÔNG BAO GỒM
<ul style="list-style-type: none">➢ Xe oto đưa đón sân bay (đón đưa sân bay chỉ có tài xế, không có hướng dẫn viên)➢ Tour đi Sơn Trà+ Hội An➢ Tour đi Huế+ Bà Nà➢ 2 bữa sáng theo tiêu chuẩn khách sạn➢ 02 đêm ngủ phòng hướng biển khách sạn 2 sao➢ 03 bữa ăn chính➢ Hướng dẫn viên chuyên nghiệp➢ Nước uống 1 chai/ khách/ ngày	<ul style="list-style-type: none">➢ Chi phí cá nhân: đồ uống trong bữa ăn, tham quan ngoài chương trình, mua sắm...➢ Vé Đại Nội, Lăng Khải Định, Vé Bà Nà➢ Tiền TIP cho HDV➢ Thuế VAT➢ Các chi phí không có trong mục Bao Gồm➢ Phụ thu khởi hành lễ tết 800.000 vnd/ khách➢ Phụ thu phòng đơn: 600.000 vnd/ khách (áp dụng với trường hợp khách đăng ký đi một mình mà không thể ghép ngủ ghép cùng người khác) hoặc do yêu cầu được ngủ riêng từ phía khách hàng.



A THAI TRADING AND TRAVEL COMPANY LIMITED

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI Á THÁI

Head office: No 58, Yen Nghia Ward, Ha Dong distric, Ha Noi city.

Branch: No 11, Lane 23 Do Quang ST, Cau Giay distric – Ha Noi

CHÍNH SÁCH TRẺ EM:

- Trẻ em từ 1-4 tuổi miễn phí (bố mẹ tự lo mọi chi phí cho trẻ, không chiếm chỗ trên xe). 02 người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ miễn phí, từ trẻ thứ 2 tính 75% giá tour (tiêu chuẩn như trẻ em tính phí)
- Trẻ em từ 5-9 tuổi tính 75% giá tour (ăn suất riêng, chỗ ngồi trên xe riêng).
- Trẻ em từ 10 tuổi trở lên tính như người lớn

Lưu ý:

1. Nên đi dày dép thấp để tiện di chuyển
2. Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, Á Thái Travel sẽ có trách nhiệm nhận khách cho đủ đoàn (10 khách người lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn dưới 10 khách, công ty sẽ có trách nhiệm thông báo cho khách trước ngày khởi hành 5 ngày và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành mới

Chú ý chung:

**/ Phụ thu phòng đơn: 600.000 vnd/ khách (áp dụng với trường hợp khách đăng ký đi một mình mà không thể ghép ngủ ghép cùng người khác) hoặc do yêu cầu được ngủ riêng từ phía khách hàng.*

**/ Quý khách ở khách sạn 4*+ 400.000 vnd/ khách, 5*+ 800.000 vnd/ khách*

**/ Chênh lệch giá vé thẳng cảnh (có thể có) của những điểm du lịch tăng lên sau thời điểm đặt tour. Điều này do thực tế phát sinh khách quan. Mong Quý khách thông cảm!*

**/ Quý khách đi tour (đặc biệt là các tour liên quan đến tàu thủy, tàu hỏa, máy bay... hoặc các tour đi đến các vùng biên giới) phải mang theo giấy tờ tùy thân hợp pháp (CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu).*

Trẻ dưới 14 tuổi tối thiểu phải mang theo giấy khai sinh. Trẻ em từ 14 tuổi trở lên bắt buộc phải có Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.

**/ Nên mang theo thuốc đau bụng do tiêu chảy, thuốc cảm sốt thông thường*

**/ Quý khách là người ăn chay vui lòng mang thêm đồ ăn chay theo để đảm bảo khẩu vị của mình*

**/ Bất cứ dịch vụ nào trong tour nếu Quý khách không sử dụng cũng không được hoàn lại nếu không thông báo từ lúc đăng ký tour.*

**/ Hướng dẫn viên có quyền sắp xếp lại thứ tự các điểm thăm quan cho phù hợp điều kiện từng ngày khởi hành cụ thể nhưng vẫn đảm bảo tất cả các điểm thăm quan trong chương trình.*

(*) Trách nhiệm của khách hàng:

- Khách hàng tự chịu trách nhiệm về sức khỏe và các bệnh mãn tính (tim mạch, huyết áp, tiểu đường, xương khớp...), bệnh bẩm sinh, bệnh tiềm ẩn, bệnh HIV AIDS, bệnh rối loạn tinh thần và thần kinh, phụ nữ đang mang thai... là những bệnh không nằm trong phạm vi được bảo hiểm. Khi cần thiết Quý khách phải viết cam kết về bệnh tật của bản thân khi tham gia tour. Bên tổ chức tour không chịu trách



A THAI TRADING AND TRAVEL COMPANY LIMITED

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI Á THÁI

Head office: No 58, Yen Nghia Ward, Ha Dong distric, Ha Noi city.

Branch: No 11, Lane 23 Đò Quang ST, Cau Giay distric – Ha Noi

nhiệm đối với những trường hợp Quý khách không khai báo bệnh, khai báo không trung thực cũng như các trường hợp nằm ngoài phạm vi bảo hiểm du lịch trong tour.

- Khách hàng phải tự bảo quản tài sản riêng của mình trong mọi trường hợp và ở tất cả các nơi trong suốt chuyến đi. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm về những mất mát về tiền bạc, tư trang quý, vé máy bay, và tài sản riêng của khách hàng trong chuyến đi.

-thời hạn sử dụng voucher: 30/3/2023

- Địa điểm sử dụng voucher: Công ty TNHH Du Lịch và Thương Mại Á Thái

VP Hà Nội: số 11 ngõ 23 Đổ Quang

VP Đà Nẵng: Số 04, đường Thanh Vinh 4, phường Hoà Khánh Bắc, Q Liên Chiểu , Đà Nẵng